

HỘI NHÀ BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 18/3, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các thí sinh.

Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 có gần 100 tiết mục gửi đi từ các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí; sinh viên ngành báo chí, phát thanh truyền hình tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Ban giám khảo đã chấm qua các vòng sơ loại, vòng loại trực tuyến và lựa chọn 18 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Đêm chung kết tổ chức tối ngày 17/3. Tiết mục dự thi của

các thí sinh phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc gồm nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ... tập trung vào các chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa... Đến với cuộc thi, thí sinh Đinh Văn Đạt, Hội Nhà báo Thái Bình thể hiện các làn điệu chèo về nghề báo, về Tổ quốc Việt Nam mang đậm bản sắc quê hương, được khán giả yêu thích.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải, tiền thưởng và chứng nhận cho 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích và các giải phụ: tiết mục ấn tượng dàn dựng công phu nhất, thí sinh được khán giả yêu thích nhất, tiết mục được yêu thích nhất, giọng hát trẻ



Thí sinh Đinh Văn Đạt, Hội Nhà báo Thái Bình thể hiện làn điệu chèo "Hát về Tổ quốc hôm nay" trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 17/3.

triển vọng nhất, đơn vị có nhiều tiết mục vào chung kết. Giải thi sinh được khán giả yêu thích nhất được trao cho thí sinh Đinh Văn Đạt đến từ Hội Nhà báo Thái Bình. Tiết mục "Hát về Tổ quốc hôm nay" của thí sinh Đinh Văn Đạt cũng là 1

trong 7 tiết mục đạt giải khuyến khích cuộc thi.

Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 là sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề

ng nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN Chăm lo tốt đời sống người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen có gần 300 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao

động. Công nhân Công ty thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của doanh nghiệp; thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ vậy,

doanh nghiệp ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, là một trong những doanh nghiệp nằm trong top đầu đóng góp ngân sách cho tỉnh, riêng năm 2022 nộp ngân sách 350 tỷ đồng. Người lao động được bảo đảm đầy đủ các quyền lợi theo quy định, thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân lao động có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tập đoàn Hương Sen phát triển bền vững, xứng đáng là đơn vị văn

hóa, nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Công đoàn phấn đấu giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh, xuất sắc; trên 80% tổ công đoàn đạt xuất sắc, 50% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

MANH CƯỜNG

120 vận động viên tham gia giải bóng bàn văn hóa mới mở rộng



Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thế thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh diễn ra giải bóng bàn văn hóa mới mở rộng.

Giải thu hút 120 vận động viên (VDV) đến từ 23 câu lạc bộ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu ở các hạng D, E, F theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Trong đó, 35 VDV thi đấu đơn hạng F.

Là giải thể thao phong trào, giải đấu đã thu hút đông đảo VDV thuộc các câu lạc bộ mạnh và người yêu bóng bàn trong tỉnh, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, tinh thần thể thao sôi nổi. Giải đấu góp phần tuyển chọn các VDV bóng bàn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

TỬ ANH

Giải cầu lông Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Bình lần thứ III

Ngày 19/3, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức giải cầu lông Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2023

Tham dự giải có hơn 50 vận động viên đến từ 14 tổ chức đoàn trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết,

trung thực và cao thượng, mang đến những trận cầu đẹp mắt. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi đấu và cho các đoàn đạt nhiều thành tích.

Giải cầu lông đoàn thanh niên là hoạt động thường niên, tạo cơ hội để cán bộ, đoàn viên, thanh niên giữa các đơn vị được giao lưu, nâng cao trình độ kỹ

thuật, chiến thuật, trao đổi kinh nghiệm trong tập luyện và thi đấu. Đồng thời khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong tổ chức đoàn, góp phần động viên, khích lệ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đoàn viên, thanh niên.

XUÂN PHƯƠNG

VŨ HỘI Trên 200 chiếc xe máy, ô tô được đoàn viên, thanh niên rửa thiện nguyện

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), sáng ngày 19/3, Đoàn xã Vũ Hội (Vũ Thu) tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh với hoạt động rửa xe thiện nguyện quy mô xây dựng các công trình thanh niên và tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trong 1 ngày, hoạt động thu hút trên 50 đoàn viên, thanh niên xã Vũ Hội tham gia, tiến hành rửa được trên 200 chiếc xe máy, ô tô các loại. Từ chương trình rửa xe thiện nguyện này, Đoàn xã đã vận động, khuyến khích ủng hộ gần 10 triệu đồng, tạo nguồn quỹ để xây dựng các công trình thanh niên và tặng gia đình

có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn xã Vũ Hội tổ chức lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến và cài đặt phần mềm định danh điện tử VNeID trên điện thoại thông minh.

QUỲNH LƯU

thì xã, phường, thị trấn phải đáp ứng những điều kiện cụ thể nào?

Trả lời: Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ 3 điều kiện sau đây:

Thứ nhất, tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên. Điều kiện này được áp dụng chung cho tất cả các đơn vị cấp xã, không dựa vào sự phân loại cấp xã loại I, loại II, loại III theo Nghị quyết số 1211/NQ-UBTVQH ngày 25/5/2016. Qua đó đảm bảo sự công bằng trong thực hiện trách nhiệm được giao của chính quyền cấp xã và sự thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tại các vùng, miền, địa bàn khác nhau.

Thứ hai, tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên. Theo đó tiêu chí 1 đạt từ 5 điểm trở lên; tiêu chí 2 đạt từ 15 điểm trở lên; tiêu chí 3 đạt từ 7,5 điểm trở lên; tiêu chí 4 đạt từ 10 điểm trở lên; tiêu chí 5 đạt từ 12,5 điểm trở lên.

Thứ ba, trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

(còn nữa)

PHONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỐ TƯ PHÁP

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức làm điểm cấp tỉnh chương trình ra quân hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại huyện Hưng Hà.

Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến được triển khai với các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số qua hình thức: treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi; tuyên truyền trên các kênh thông tin của đoàn, hội và mạng xã hội; tập trung cao ra soát, thành lập, duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích chuyển đổi số hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại UBND các xã, phường, thị trấn và tại các hộ gia đình; đồng thời, triển khai các chương trình ứng dụng chuyển đổi số như: sử dụng hiệu quả internet; cách dựa mặt nhận diện trên mạng xã hội (facebook, zalo, instagram, twitter...); tổ chức các sân chơi, cuộc thi trực tuyến về tin học, công nghệ thông tin; tổ chức chương trình tập huấn, thi và cấp "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản"; khuyến khích đưa ra các ý tưởng sáng tạo về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó thúc đẩy sự tham gia sâu rộng của thanh niên trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.



Đoàn thanh niên huyện Hưng Hà tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Ngay sau lễ ra quân, Huyện đoàn Hưng Hà đã tổ chức ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng huyện Hưng Hà với 58 thành viên. Nhân dịp này, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện còn được tập huấn một số nội dung: để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách bảo hiểm xã hội...

THANH THUY

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Công ty Phúc Thịnh vừa tổ chức ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2023.

Với thông điệp: BHXH - điểm tựa của bạn và gia đình; toàn dân tham gia BHXH, BHYT vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng; BHXH cho tất cả mọi người... các cán bộ, viên chức, người lao động của ngành BHXH và các nhân viên thu, cộng tác viên Công ty Phúc Thịnh trên địa bàn toàn tỉnh đã chia thành những nhóm nhỏ để tuyên truyền về lợi ích, chính sách ưu việt của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với người dân. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH 1 lần.

Kết thúc ngày ra quân đã tuyên truyền, vận động được 355 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 1.138 người tham gia BHYT hộ gia đình.

HỒNG GIA

QUỲNH PHỤ Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 19/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 300 người tham gia, trong đó lực lượng chủ yếu là đoàn viên, thanh niên các đơn vị, các xã, thị trấn. Kết quả, Ban tổ chức thu được 250 đơn vị máu an toàn. Số đơn vị máu thu nhận góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

ANH THO

Box thông tin về dịch vụ công trực tuyến, bao gồm số điện thoại tiếp nhận, số y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, tình hình dịch Covid-19 tuần qua, và thông tin tiêm chủng.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Tiếp theo số 8788, ngày 13/3/2023)

Câu 4. Các tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được xác định theo những yêu cầu và nguyên tắc nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, có 5 tiêu chí và 20 chỉ tiêu đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí, chỉ tiêu này được xác định dựa vào các yêu cầu, nguyên tắc như sau:

- Bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền, lợi ích theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, tên gọi và nội dung của mỗi tiêu chí, chỉ tiêu đều yêu cầu thực hiện theo đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn. Theo đó một số tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 619/QĐ-TTg tiếp tục được kế thừa tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

- Có cơ sở, tài liệu đánh giá, kiểm chứng nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm, xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được chính xác, phù hợp đúng kết quả thực tế đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã.

Câu 5. Việc thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay phải bảo đảm những nguyên tắc thực hiện nào?

Trả lời: Để bảo đảm tổ chức triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đồng bộ, thống nhất, đúng mục đích, Điều 2 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định 3 nguyên tắc thực hiện như sau:

Thứ nhất, lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này có điểm kế thừa và điểm mới bổ sung nhằm đảm bảo tính toàn diện, coi trọng vai trò làm chủ của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật.

Câu 6. Để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

nghiêm túc trên cơ sở các quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, phải được công khai bằng hình thức phù hợp, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, tránh hình thức, chạy theo thành tích, dẫn đến kết quả đạt được chưa phản ánh đúng thực chất của công tác tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở. Thứ ba, việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này có điểm kế thừa và điểm mới bổ sung nhằm đảm bảo tính toàn diện, coi trọng vai trò làm chủ của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật.

Câu 6. Để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg